

happy on August 20, 2018, 12:08:16 PM

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวโครงการ "Healthy Digital Family เสริมสร้างครอบครัวให้ปลอดภัยในโลกออนไลน์" เติบโตขึ้นพร้อมครอบครัวไทยสู่สังคมดิจิทัล



ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ "Healthy Digital Family เสริมสร้างครอบครัวให้ปลอดภัยในโลกออนไลน์" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสนใจ สร้างความตระหนักในการใช้สื่อดิจิทัล และเสริมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มเติมกิจกรรมต้นสายให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล ระหว่าง เดือนสิงหาคม - ตุลาคม



ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรยุทธ บุญรอด อดีตรองอธิการบดีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรยุทธ บุญรอด อดีตรองอธิการบดีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ "Healthy Digital Family เสริมสร้างครอบครัวให้ปลอดภัยในโลกออนไลน์" ว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัว อินเทอร์เน็ตจะไปถึงทุกบ้าน การสื่อสารและการเชื่อมต่อสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน หากประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนปราศจากความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีข่าวสารต่าง ๆ อาจเกิดภัยอันตรายที่มองไม่เห็นหลายประการ และคุณภาพของสังคมไทย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธาธิบดีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนสร้างเสริมความรู้ ที่เป็นปราการสำคัญที่สุดในการคัดกรอง สอดส่องดูแล ตลอดจนปลูกฝังภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนเกี่ยวกับการใช้สื่อและสารสนเทศในยุคนี้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โครงการ "Healthy Digital Family เสริมสร้างครอบครัวให้ปลอดภัยในโลกออนไลน์" ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมต้นสายให้ความรู้การใช้สื่อดิจิทัล ผ่านมิ่งพรสด และการ์ตูนเสวนาในทีวีช่องต่างๆ อาทิ จักรพรรดิและราชชายาในการใช้สื่อโซเชียล เว็บไซต์ การใช้อินเทอร์เน็ต (Internet Banking) การเชื่อมต่ออย่างสร้างสรรค์ในยุคนี้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำธุรกิจบนสื่อออนไลน์ พฤติกรรมเสี่ยงที่ควรระวัง การปกป้องข้อมูลส่วนตัว และการปกป้องความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ จากภัยคุกคามที่มีชื่อเสียงต่างๆ และเหล่าดารานักแสดงที่จรรยาบรรณอันประเสริฐ ในการใช้สื่อออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต (บางใหญ่ นนทบุรี) ระหว่างวันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา วันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2561 และที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ZPELL วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2561





ซึ่งในงานเปิดโครงการฯ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ได้รับความเกียรติจาก รศ. สุธรรม อุยโนธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคำไทย อธิการบดี กสทช. และคุณวิวัฒน์ ชัยปาณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเจไอพี จูช ซีวัน จำกัด นายกฤติภูมิศักดิ์ สยามคุณโชษะเนนแห่งประเทศไทย มาร่วมแสดงทัศนะเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งการเสวนาในหัวข้อ "จึงหรือมิว่า ชัวร์หรือไม๊ คอนเทนต์คือคือ!!" จาก คุณไมค์ ภักดิ์เชย ลีงระควาดี คุณพีล ภักดิ์ชยา เครื่องสุพรรณศิริ และคุณแสงภาณี ลีงระควาดี ผังจระหวะพร้อมทั้งนายคุณความซื่อดีเจ้าของฉายา เป้าปู้เจิ้น เมืองไทย ที่จะมาร่วมแสดงความดีคิดเห็น และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของกาเทคโนโลยีออนไลน์ โดขาดกาการโคตรของ

กิจกรรมต่อไปในโครงการ Healthy Digital Family ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดการประกวดสื่ออินโฟกราฟิก และคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ Healthy Digital Family เสฟลือ โฉมดี มีสโลล์ โฝลัดรอง ซึ่งกัวยพระธาธาทางศาสตราจารยฺ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จโถกาศให้หนักเรียน นิสิล นัคศึกษา และประธาชนทัวไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอของแวมดีค่าง ๆ เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล และการนยแพร่การสาละความผู้เกี่ยวข้องกับการเสฟลือของยุคคองในยุคปัจจุบัน ทางลือค่าง ๆ เพื่อกระคุ่นให้เกิดความสนโฝลิ้นคัว และสร้างการรับรู้ในเชิงการใช่นและการป้องกันกัยจากลือคิจิทัลในหมูยาราชน นิสิล นัคศึกษา และประธาชน โดยจะเริ่มเบริคขึ้นสัคกรในวงคือนักยาชนเป็นค่นไป

ติดตามรายละเอียด และความเคลื่อนไหวของโครงการ "Healthy Digital Family เสฟลือ โฉมดี มีสโลล์ โฝลัดรอง" ได้ทางเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ www.cra.ac.th

